

ปลายปีนี้ชวนสัมพันธมิตรหมอกไอเย็นกันที่เขาใหญ่ กับโบทานิกา เขาใหญ่ และเดอะ กรีนเนอร์ รีสอร์ท



มาเช็किनกันที่เขาใหญ่ กับโบทานิกา เขาใหญ่ และเดอะ กรีนเนอร์ รีสอร์ทพร้อมสัมพันธมิตร หมอกไอเย็น กับ โปรโมชันสุดพิเศษ และบริการสุดแสนประทับใจ เตรียมพร้อมรองรับคุณลูกค้าสุดพิเศษ นักท่องเที่ยวไทย และ ต่างชาติได้เดินทางมาร่วมสัมพันธมิตรบรรยากาศแห่งการท่องเที่ยว เขาใหญ่ เตรียมตัวของคุณให้พร้อม เพื่อตัวเอง ให้วันทำงานที่เร่งรีบของคุณตลอดปี กลายเป็นวันพักผ่อนสุดฟินกับ บรรยากาศพื้นที่สีเขียว และ ใช้ชีวิตให้ช้าลงเมื่อมา กรีนเนอร์รีสอร์ท และ โบทานิกา เขาใหญ่

นายฐาศิรัช ศิวาคม ผู้พัฒนาโบทานิก้า เขาใหญ่ และเดอะ กรีนเนอร์ รีสอร์ท เขาใหญ่ เปิดเผยว่า กระแสการท่องเที่ยวปีนี้มาแรงอย่างต่อเนื่อง และทางโบทานิกา เขาใหญ่ กับ เดอะ กรีนเนอร์ รีสอร์ท เขาใหญ่ มีความมั่นใจ และ มีการเตรียมความพร้อมที่จะรองรับลูกค้ากลุ่มครอบครัว วัยรุ่น ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ โดยกิจกรรมของทางโบทานิกา เขาใหญ่ และ เดอะ กรีนเนอร์ รีสอร์ท เขาใหญ่ เรามีการพัฒนาโครงการอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยมุ่งเน้นกับ 2 โครงการหลัก

โครงการ กรีนเนอร์ รีสอร์ท เขาใหญ่ รีสอร์ท สีเขียว มาพร้อมสไลเดอร์ เหน้ล้นให้คุณสนุกสนานกับบรรยากาศท่องเที่ยวที่ผจญภัย หรือ จะเลือกโครงการ โบทานิก้า เขาใหญ่ มีห้องพัก 115 ห้อง แบ่งเป็น 8 ประเภทใช้สอย และ มีการบริการสุดแสนประทับใจตั้งแต่เดินทางไปถึง สุดแสนสะดวกสบาย ให้คุณมาใช้เวลาพักผ่อน และเพื่อให้คุณลูกค้า นักท่องเที่ยว ได้เดินทางมาเที่ยว เขาใหญ่ พร้อมสัมพันธมิตร แบบโบทานิก้า นอนดูวิวทิวทัศน์รอบเขาใหญ่ แช่น้ำอุ่น สัมผัสพื้นที่สีเขียวกับเรา ที่ เดอะ กรีนเนอร์ รีสอร์ท เขาใหญ่ และ โบทานิก้า เขาใหญ่ พร้อมจัดสรรบริการห้องอาหารให้บริการอาหารไทย และ ต่างชาติ บริการห้องออกกำลังกาย และ สระว่ายน้ำสำหรับพักผ่อนในช่วงวันหยุดของคุณ พร้อมชมวิว ทิวทัศน์ 360 องศา ในเขาใหญ่ ณ เดือนแห่งการเฉลิมฉลอง ซึ่งเป็นช่วงปลายปี นายฐาศิรัชกล่าวเสริม

นอกจากนี้หากลูกค้า หรือ กลุ่มบริษัท นักธุรกิจ สนใจการจัดงานเลี้ยง งานแต่งงาน ปาร์ตี้ เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองเดินทางมาถึง อย่างที่ทราบโครงการของเรามีศูนย์ประชุมระดับนานาชาติแห่งแรกในเขาใหญ่ (เขาใหญ่ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์) (KYCC) เหมาะสมแก่ทุกการจัดเลี้ยง งานประชุมสัมมนา ของคุณ ให้ทางเราได้เป็นผู้ให้บริการสำหรับรายละเอียดศูนย์ประชุม KYCC ประกอบด้วยห้องประชุม 7 ห้อง และฮอลล์ขนาดใหญ่อีก 2 ห้อง พื้นที่รวม 3,800 ตารางเมตร รองรับผู้ร่วมประชุมได้มากกว่า 2,000 คน นอกจากนี้ ยังสามารถรองรับกิจกรรมต่างๆ ได้ อาทิ

การจัดงานแสดงสินค้า, คอนเสิร์ต และการจัดงานเลี้ยงต่างๆ งานสัมมนา อบรม ของกลุ่มบริษัทต่างๆ รวมไปถึงการจัดงานแต่งงาน

โดยมั่นใจว่าโครงการที่กล่าวมาทั้งหมด พร้อมตอบโจทย์ด้านการให้บริการในหลากหลายรูปแบบครอบคลุมตลาดการท่องเที่ยวอย่างครบครัน และ ในมุมมองส่วนตัวมีความเชื่อมั่นว่า เขาใหญ่ เป็นทำเลที่สามารถเติบโต เป็นพื้นที่เศรษฐกิจขยายตัวได้ พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว กลุ่มธุรกิจMICE และ ขยายพื้นที่รองรับ AEC อย่างแน่นอน เพราะตลาดการท่องเที่ยว ตอนนี้มีมีการเติบโต ถือว่าเป็นการพัฒนาในแง่มุมมองของตลาดการท่องเที่ยว ในด้านการจัดเลี้ยง สัมมนา โรงแรม รีสอร์ท นายสุวิทย์ ก่อสร้าง

อย่างไรต้องขอฝากโครงการเดอะ กรีนเนอรี รีสอร์ท เขาใหญ่และ โบทานิก้า เขาใหญ่ พร้อมเนรมิตพื้นที่สีเขียว ให้คุณสูดอากาศจากธรรมชาติให้ชุ่มปอด และ ต้อนรับนักท่องเที่ยว และ ผู้ที่สนใจเดินทาง ท่องเที่ยวมาสัมผัสเขาใหญ่ ในมุมมองของคุณ และทางโครงการของเราพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนให้มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ใช้ชีวิตช้าลง ในพื้นที่สีเขียว รองรับกับมุมมองที่แตกต่างและให้อารมณ์ของธรรมชาติรายล้อมตัวคุณ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโครงการ เดอะ กรีนเนอรี รีสอร์ท เขาใหญ่ ได้ที่

<http://www.greeneryresort.com/> เบอร์ติดต่อ 02 661 2999

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโครงการ โบทานิก้า เขาใหญ่ ได้ที่

<http://botanicakhaoyai.com/> เบอร์ติดต่อ 044 011 1111